

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, หัวหน้า-ฝมค. คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

## ด้านสังคม

๑. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและเร่งรัดไปแล้วหลายครั้ง นั้น ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์จัดทำมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพิจารณาถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การลดดอกเบี้ย และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สนับสนุนการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการที่จะกำหนดขึ้นด้วย

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๒. ให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกของทุกกระทรวงกำหนดแนวทางปรับปรุงการสื่อสารกับประชาชนและประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่จะดำเนินการในระยะต่อไป โดยให้พิจารณาขยายช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น หนังสือพิมพ์ social media ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้เริ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพศึกษา และการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง )

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thai.gov.go.th